

Số: **193** /BKHCN-TCCBV/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ
họp thứ 6, Quốc hội Khóa XVHà Nội, ngày **19** tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 9424/VPCP-QHĐP ngày 30/11/2023 về các kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại văn bản số 1612/BDN ngày 21/11/2023, về kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ “*Đề nghị chỉ đạo xem xét, bổ sung quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc như một đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; các quy định về lĩnh vực, ngành nghề, chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Vườn ươm theo hướng mở rộng ngành nghề, lĩnh vực ươm tạo; cơ chế thu hút các doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại Vườn ươm*”, Bộ Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (Văn bản số 3655/VPCP-QHQT ngày 23/5/2023 của Văn phòng Chính phủ), hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

Ngày 13/6/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN quy định về điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, trong đó các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ được xác định là đối tượng áp dụng của Thông tư này. Theo Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ là loại hình tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Đồng thời, ngày 11/12/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN). Tại văn bản này đã quy định một số nội dung về chức năng của cơ sở ươm tạo. Vì vậy, đối với Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc, trước hết Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ các quy định pháp lý hiện hành để xem xét, quy định chức



chức năng, nhiệm vụ cho tổ chức này. Về đề nghị bổ sung, ban hành các quy định về lĩnh vực, ngành nghề, chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Vườn ươm theo hướng mở rộng ngành nghề, lĩnh vực ươm tạo; cơ chế thu hút các doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại Vườn ươm hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu, đề xuất đề báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Bộ Khoa học và Công nghệ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri thành phố Cần Thơ đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- TTCNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

để theo dõi
và tổng hợp



Huỳnh Thành Đạt

